

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 3/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về phương án thiết kế kiến trúc và phương án tài chính thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 725-TB/TU ngày 1/7/2019 về dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình, trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng phương án thiết kế kiến trúc và phương án tài chính thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình. Theo đó, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được xây dựng trên nền Thư viện tỉnh hiện nay và một phần khu đất của Đài PTTH Thái Bình (cũ) gồm khối nhà chính và 2 khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ. Phương án thiết kế 3 khối nhà theo hình thức đối xứng cả về mặt bằng và hình khối kiến trúc, bảo đảm không tách rời khỏi không gian chung của cả vườn hoa và Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Mặt bằng các tầng của 3 khối nhà vừa có sự liên thông về công năng đồng thời độc lập về quản trị tòa nhà. Hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng

hiện đại nhưng có tính đồng điệu cao với nét kiến trúc truyền thống. Về công năng, khối nhà chính của Thư viện là khu làm việc hành chính, kho sách, các phòng đọc; hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ được bố trí tiếp cận hai mặt phố chính của thành phố có liên quan đến văn hóa đọc. Về phương án tài chính: khối nhà chính đầu tư từ vốn đầu tư công, hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến cơ bản thống nhất với phương án thiết kế kiến trúc, phương án tài chính đơn vị tư vấn báo cáo đồng thời đóng góp một số ý kiến về: thiết kế chi tiết, công năng sử dụng, phương thức quản lý, việc kêu gọi vốn đầu tư, các dịch vụ liên quan đến văn hóa đọc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình trên diện tích 7.000m² gồm khối nhà chính và 2 khối nhà là khu phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ. Trong đó, khối nhà chính 3 tầng bố trí ở giữa diện tích xây dựng 1.553,9m², diện tích sàn 4.652m²; khu phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ từ tầng 2 tầng gồm nhà số 02, nhà số 03 diện tích xây dựng mỗi nhà 424,38m², diện tích

sàn 848,76m². Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương án thiết kế kiến trúc như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh một số chi tiết trong phương án thiết kế kiến trúc một cách hợp lý, thanh thoát, hài hòa, phù hợp với kiến trúc Á Đông và kiến trúc của Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, phát huy tối đa công năng sử dụng của công trình. Về hình thức đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất khối nhà chính thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công, 2 khối nhà là phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ từ viện (nhà số 02 và 03) và các hạng mục phụ trợ tư vấn báo cáo đồng thời đóng góp một số ý kiến về: thiết kế chi tiết, công năng sử dụng, phương thức quản lý, việc kêu gọi vốn đầu tư, các dịch vụ liên quan đến văn hóa đọc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh, chào mừng Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu ưu tiên bố trí nguồn vốn để khởi công công trình Thư viện Khoa học tỉnh Thái Bình trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức dâng, dâng viên báo cáo việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Tại kỳ họp ngày 3/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

- Đồng ý điều động đồng chí Lê Văn Thế, Phó Trưởng

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

- Điều động đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Dịch, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Hà Tiến Thăng, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điều động đồng chí Hoàng Văn Duyệt, Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Báo Thái Bình, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình.

- Luân chuyển đồng chí Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu đề Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

MANH CƯỜNG

SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHỨC CỦA NGƯỜI

(*Tiếp theo trang 1*)

Vài nét về quá trình

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, sáng ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc. Đến ngày 15/5/1965, bản Di chúc đầu tiên này hoàn thành, dài gần 3 trang, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy, có chữ ký của Người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn - lúc đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 10/5/1965 đến lúc kết thúc viết Di chúc ngày 10/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và viết lại. Năm 1966 và 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có bản viết riêng, chỉ có hai bản bổ sung vào Di chúc năm 1965. Năm 1968, Người viết bổ sung một đoạn gồm 6 trang viết tay, đến ngày 10/5/1969 viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc, gồm 1 trang viết tay.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9/1969, gồm 4 trang in khổ 14,5cm x 22cm. Ngày 19/8/1989, Bộ Chính trị ra Thông báo số 151-TB/TW về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản viết Di chúc của Người.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta ở giai đoạn ác liệt, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai miền Nam - Bắc với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.

Giá trị to lớn của Di chúc

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng

Di chúc thể hiện sự tự nhận thức sâu sắc về bản thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đón nhận quy luật cuộc sống bằng phong thái ung dung, tự tại, chuẩn bị việc ra đi của mình bằng những lời tâm huyết dặn lại. Tâm nguyện của Người: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Ý chí, niềm tin, tình thân lạc quan cách mạng, trách nhiệm với Nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là tâm sự của một người đã sống đời vì sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và Nhân dân; là tâm lòng chung thủy với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”.

Di chúc là công trình lý luận về xây dựng Đảng cách mạng

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cách mạng”. Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gần bó máu thịt với Nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chính đôn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: “Mỗi đường thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc “về phong trào công sản thế giới” chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”.

Di chúc là tác phẩm bản về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Tập đoàn Sembcorp đã đến Thái Bình và hy vọng Tập đoàn sẽ tìm kiếm được những cơ hội đầu tư hoặc hợp tác phát triển cùng tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Tang Tat Kwong, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào địa bàn tỉnh. Sembcorp là tập đoàn đa ngành nghề, trong đó tập trung mạnh về phát triển hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản, ngoài ra còn đầu tư phát triển các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, hàng hải, khai thác dầu khí, logistics. Ông Tang Tat Kwong giới thiệu về kinh nghiệm, năng lực đầu tư và một số dự án của Tập đoàn Sembcorp để đầu tư, hoạt động tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam hơn 10 năm qua. Mục tiêu chuyên công tác này của Tập đoàn Sembcorp là tìm hiểu thực tế, những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác đầu tư cùng phát triển tại Thái Bình.

KHÁC QUÁN

Thay mặt Tập đoàn Sembcorp, ông Tang Tat Kwong bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện, dành thời gian tiếp đón và chia sẻ thông tin giúp Tập đoàn Sembcorp nghiên cứu, phân tích và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

THPT Chuyên Thái Bình tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để lắp trang thiết bị chống nóng đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa lắp điều hòa thí điểm tại một số phòng học phục vụ hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh. Đối với việc giải quyết khó khăn tại các trường THPT, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo các đề tư, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các trường sau sáp nhập, đặc biệt là về chế độ, chính sách và chương trình học bổng. Về chương trình tiếng Anh mới dành cho học sinh lớp 6, đồng chí đề nghị Trường Tiểu học và THCS Tam Quang nói

riêng và cấp THCS nói chung khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện để động viên, khuyến khích học sinh theo học chương trình mới. Đối với các kiến nghị về các khoản thu, chi trong nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, đề nghị sửa đổi các khoản thu, chi phù hợp với tình hình thực tế trình HĐND trong kỳ họp gần nhất để bảo đảm các điều kiện tối nhất cho các trường bước vào năm học mới.

Nhân dịp năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc ngành Giáo dục và các nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

hơn khi trao đổi với nhau về các chủ đề sức khỏe sinh sản để chủ động hướng dẫn, chăm sóc tốt hơn cho con em mình. Đồng thời, giúp các con có nhận thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản, dạy con biết tự chăm sóc đúng cách, phòng tránh các bệnh liên quan đến đường sinh sản; trang bị cho các con kỹ năng sống, nhận biết hành vi nguy cơ trong phòng tránh xâm hại tình dục, mang thai ngoài ý muốn.

TẬP ĐOÀN SEMBCORP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 3/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Sembcorp của Singapore về tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải dự buổi làm việc. Về phía đoàn công tác của doanh nghiệp Singapore có ông Tang Tat Kwong, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp và các cộng sự.

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đoàn công tác của

doanh nghiệp Singapore đã quan tâm, nghiên cứu đầu tư và hy vọng Tập đoàn Sembcorp sẽ tìm kiếm được cơ hội đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới trên cơ sở hợp tác cùng phát triển.

Để giúp Tập đoàn Sembcorp có cái nhìn toàn cảnh cũng như những cơ hội đầu tư phát triển tại Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu những nét khái quát về vị trí địa lý, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những thông tin cơ bản về Khu kinh tế Thái Bình, tiến độ thực hiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế; một số cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đặc biệt sẽ được áp dụng của nhà nước và của tỉnh đối với các nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.

Trường Tiểu học và THCS Tam Quang (Vũ Thu) thực hiện sáp nhập từ ngày 1/7/2019. Mặc dù có nhiều thuận lợi như: hai trường giáp nhau, đủ phòng học, giáo viên và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ... song nhà trường cũng đang gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên tiểu học, đặc biệt việc vẫn thực hiện các quy định về mức thu, chi trong các Quy số giáo dục công lập theo Quyết định số 2814 của UBND tỉnh ban hành đã lâu, không còn phù hợp với tình hình thực tế gây nên nhiều

khó khăn cho nhà trường trong hoạt động.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hệ điều kiện cho năm học mới của các trường. Đối với Trường dân địa phương đồng tình ủng hộ... song nhà trường cũng đang gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên tiểu học, đặc biệt về xuất UBND tỉnh sửa chữa các hạng mục tại khu ký túc xá, có gắng đến hết học kỳ I năm học 2019 - 2020 đưa ký túc xá vào sử dụng. Về việc đồng nông tác các phòng học, đồng chí đề nghị Trường

hiệp Phụ nữ xã Phong Châu vừa tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên, thanh niên”.

Trước thực tế còn nhiều bà mẹ thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho con mình, còn e ngại trong việc giáo dục giới tính cho con... trong khi việc cung cấp kiến thức cho

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG